

	Card No.	Card Name	Card Category	Effect	Question	Answer
1	P-001	Monkey.D.Luffy	คาแรกเตอร์	[ตั้ง!! x 2] คาแรกเตอร์นี้จะได้รับ [ลู โลมัมจับพดัม]. (การ์ดใบนี้สามารถโจมตีในเทิร์นที่เพิ่งลงสนามได้)	หากหลังจากการ์ดใบนี้ที่ส่งโจมตีในเทิร์นที่ลงสนาม ถูกทำให้กลายเป็นสภาพที่ไม่มี ตั้ง!! รวมอยู่เลย การ์ดโจมตีนั้นจะถูกทำให้ไร้ผลหรือไม่	ไม่ แบบเทิร์นนั้นจะยังคงดำเนินต่อไป
2	P-002	I Smell Adventure Ahead!	อีเวนต์	[เม่น] นำการ์ดบนมือของเราทั้งหมดกลับเข้าเด็ค, แล้วสับเด็ค. จากนั้น, จั่วการ์ดเท่ากับจำนวนการ์ดที่เรานำกลับเข้าเด็คไปข้างต้น. [ทริเกอร์] ใช้งานความสามารถ [เม่น] ของการ์ดใบนี้.	หากเราไม่มีการ์ดใบอื่นบนมือนอกจากการ์ดใบนี้ขณะส่งใช้งาน จะสามารถจั่วการ์ดได้หรือไม่	ไม่ได้ เนื่องจากมีการ์ด 0 ใบถูกนำกลับเด็ค การ์ดที่จะได้จั่วจึงเป็น 0 ใบ
3	P-004	Crocodile	คาแรกเตอร์	[ตั้ง!! x 1] คาแรกเตอร์นี้จะได้รับ [บล็อกเกอร์]. (ขณะที่คู่แข่งโจมตี, จะสามารถ เรสต์ การ์ดใบนี้, และเปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีมาที่การ์ดใบนี้)	หลังจากบล็อกไปแล้ว หากการ์ดใบนี้ถูกทำให้กลายเป็นสภาพที่ไม่มี ตั้ง!! รวมอยู่เลย การเลือกเป้าหมายโจมตีจะถูกย้อนกลับไปใหม่หรือไม่	ไม่ถูกย้อนกลับ
4	P-005	Kaido	คาแรกเตอร์	[ใช้งาน : เม่น] ตั้ง!! - 2 (สามารถนำ ตั้ง!! ในสนามของเรากลับตั้ง!! เด็ค ตามจำนวนที่ระบุ): ในเทิร์นนี้, คาแรกเตอร์นี้จะได้รับ [แบนนิช] จนจบเทิร์น. (ถ้าการ์ดใบนี้ทำดาเมจได้, การ์ดใบนั้นจะถูกนำไปวางที่แรช, และทริเกอร์จะไม่ทำงาน)	เราสามารถส่งใช้งานความสามารถนี้หลายครั้งได้หรือไม่	สามารถทำได้ ในกรณีที่การ์ดใบนี้จะได้ความสามารถ(แบนนิช) หลายอัน แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรขึ้น
5	P-007	Monkey.D.Luffy	คาแรกเตอร์	[ตั้ง!! x 1] คาแรกเตอร์นี้, จะไม่ถูก KO จากการแบทเทิลกับ สிடเดอร์ หรือ คาแรกเตอร์ที่มีคุณลักษณะ (ดี).	คาแรกเตอร์นี้สามารถ ถูกKO จากการต่อสู้กับคาแรกเตอร์ที่ไม่มีคุณลักษณะ (ดี) ได้หรือไม่	ใช่ คาแรกเตอร์นี้จะถูกKO ความสามารถนี้จะป้องกันคาแรกเตอร์นี้จากการถูกKO จากสิดเดอร์ที่มีคุณลักษณะ (ดี) หรือ คาแรกเตอร์ที่มีคุณลักษณะ (ดี) เท่านั้น
6	P-008	Yamato	คาแรกเตอร์	[ใช้งาน : เม่น] สามารถ เรสต์ คาแรกเตอร์นี้ : ทำการ เรสต์ คาแรกเตอร์ของคู่แข่ง ที่มีคอสต์ 2 หรือต่ำกว่า จำนวนไม่เกิน 1 ใบ.	หากคู่ต่อสู้ไม่มีคาแรกเตอร์ที่มีคอสต์ 2 หรือต่ำกว่า เราจะสามารถใช้ความสามารถ [ใช้งาน : เม่น] เพื่อเรสต์คาแรกเตอร์นี้ได้หรือไม่	สามารถทำได้
7	P-009	Trafalgar Law	คาแรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] ถ้าคู่แข่งมีการ์ดอยู่บนมือของเขา จำนวน 6 ใบ หรือมากกว่า, นำไลฟ์ โบนัสของคู่แข่ง 1 ใบ ขึ้นสู่มือของเขา.	เราสามารถใช้ความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ในการขโมยหากอีกฝ่ายไม่เหลือไลฟ์ได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้
8	P-009	Trafalgar Law	คาแรกเตอร์	[เมื่อลงสนาม] ถ้าคู่แข่งมีการ์ดอยู่บนมือของเขา จำนวน 6 ใบ หรือมากกว่า, นำไลฟ์ โบนัสของคู่แข่ง 1 ใบ ขึ้นสู่มือของเขา.	หากคู่ต่อสู้มีการ์ดบนมือ 6 ใบหรือมากกว่า เราเลือกที่ไม่ส่งใช้งานความสามารถ [เมื่อลงสนาม] ได้หรือไม่	ไม่สามารถเลือกได้ ต้องส่งใช้งาน
9	P-011	Uta	สิดเดอร์	[ใช้งาน : เม่น] [เทิร์นละ 1 ครั้ง] (1) (สามารถ เรสต์ ตั้ง!! ในคอสต์แอเรียตามจำนวนที่ระบุ): ในเทิร์นนี้, คาแรกเตอร์ที่แต่เดิมไม่มีความสามารถของเราจำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะมีพาวเวอร์ +2000.	คาแรกเตอร์ที่ไม่มีข้อความเขียนในเท็กซ์การ์ด แต่มีความสามารถ [ทริเกอร์] จะถูกนับเป็น "คาแรกเตอร์ที่แต่เดิมไม่มีความสามารถ" หรือไม่	ไม่ คาแรกเตอร์นั้นจะไม่ถูกนับ
10	P-011	Uta	สิดเดอร์	[ใช้งาน : เม่น] [เทิร์นละ 1 ครั้ง] (1) (สามารถ เรสต์ ตั้ง!! ในคอสต์แอเรียตามจำนวนที่ระบุ): ในเทิร์นนี้, คาแรกเตอร์ที่แต่เดิมไม่มีความสามารถของเราจำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะมีพาวเวอร์ +2000.	คาแรกเตอร์ที่ไม่มีข้อความเขียนในเท็กซ์การ์ด แต่มี "เคาน์เตอร์ +1000" จะถูกนับเป็น "คาแรกเตอร์ที่แต่เดิมไม่มีความสามารถ" หรือไม่	ใช่ คาแรกเตอร์นั้นจะถูกนับ
11	P-011	Uta	สิดเดอร์	[ใช้งาน : เม่น] [เทิร์นละ 1 ครั้ง] (1) (สามารถ เรสต์ ตั้ง!! ในคอสต์แอเรียตามจำนวนที่ระบุ): ในเทิร์นนี้, คาแรกเตอร์ที่แต่เดิมไม่มีความสามารถของเราจำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะมีพาวเวอร์ +2000.	หากเราใช้ความสามารถของการ์ดใบอื่นชื่อ "พาวเวอร์+1000" ให้กับคาแรกเตอร์ที่ไม่มีเท็กซ์การ์ด คาแรกเตอร์นี้จะถูกนับเป็น "คาแรกเตอร์ที่แต่เดิมไม่มีความสามารถ" หรือไม่	ใช่ คาแรกเตอร์นั้นจะถูกนับ
12	P-013	Gordon	คาแรกเตอร์	[ใช้งาน : เม่น] สามารถนำคาแรกเตอร์นี้ไปวางที่ข้างใต้เด็คของเจ้าของ : ในเทิร์นนี้, คาแรกเตอร์ของคู่แข่ง จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, จะมีพาวเวอร์ -3000.	เราสามารถใช้ [ใช้งาน : เม่น] เพื่อนำคาแรกเตอร์ใกล้ใต้เด็คเรา โดยไม่ทำให้คาแรกเตอร์คู่ต่อสู้มี พาวเวอร์-3000 ได้หรือไม่	สามารถทำได้
13	P-027	General Franky	คาแรกเตอร์	การ์ดใบนี้จะนับว่ามีชื่อการ์ดเป็น [Franky] ด้วย. [ในเทิร์นของคู่แข่ง] คาแรกเตอร์ที่อยู่บนสนามของเราทั้งหมด ที่มีพาวเวอร์ตั้งแต่ 3000 หรือต่ำกว่า, จะมีพาวเวอร์ +1000.	พาวเวอร์ตั้งแต่ต้น คืออะไร	พาวเวอร์ตั้งแต่ต้น คือค่าพลังพาวเวอร์ที่เขียนอยู่บนตัวการ์ด
14	P-027	General Franky	คาแรกเตอร์	การ์ดใบนี้จะนับว่ามีชื่อการ์ดเป็น [Franky] ด้วย. [ในเทิร์นของคู่แข่ง] คาแรกเตอร์ที่อยู่บนสนามของเราทั้งหมด ที่มีพาวเวอร์ตั้งแต่ 3000 หรือต่ำกว่า, จะมีพาวเวอร์ +1000.	หากมีการ์ดนั้นบนสนาม 2 ใบ คาแรกเตอร์ของเราที่มีพาวเวอร์ตั้งแต่ต้น 3000 หรือต่ำกว่า จะได้รับพาวเวอร์ +2000 หรือไม่	ใช่ จะได้รับพาวเวอร์+2000
15	P-030	Jinbe	คาแรกเตอร์	[เมื่อถูก KO] นำคาแรกเตอร์ของใครก็ตาม ที่มีคอสต์ 3 หรือต่ำกว่า จำนวนไม่เกิน 1 ใบ, ไปวางที่ข้างใต้เด็คของเจ้าของ.	สามารถใช้ความสามารถ[เมื่อถูก KO]ของการ์ดนี้ เพื่อนำคาแรกเตอร์ของเราเองไปวางข้างใต้เด็คได้หรือไม่	สามารถทำได้
16	P-032	Sengoku	คาแรกเตอร์	[ตั้ง!! x 1] [เทิร์นตัวเอง] คาแรกเตอร์ของคู่แข่งทั้งหมด จะมีคอสต์ -2.	ความสามารถ[เทิร์นตัวเอง]ของการ์ดนี้ จะส่งผลต่อคาแรกเตอร์การ์ดของคู่แข่งที่อยู่ในแรชหรืออยู่บนมือด้วยหรือไม่	ไม่ หากมีการระบุเฉพาะคำว่า [คาแรกเตอร์] อยู่ในเท็กซ์การ์ด จะหมายถึงคาแรกเตอร์ที่อยู่บนสนามเท่านั้น
17	P-032	Sengoku	คาแรกเตอร์	[ตั้ง!! x 1] [เทิร์นตัวเอง] คาแรกเตอร์ของคู่แข่งทั้งหมด จะมีคอสต์ -2.	หากคาแรกเตอร์ของอีกฝ่ายที่มีคอสต์ 3 ถูกทำให้เหลือคอสต์ 1 ด้วยความสามารถ[เทิร์นตัวเอง]ของการ์ดนี้ จากนั้นความสามารถของ [OP02-106 Tsuru] ทำให้คอสต์ -2 จนกลายเป็น 0 หากคาแรกเตอร์ใบนี้ถูกนำออกจากสนามหรือถูกนำตั้ง!!การ์ดออก คาแรกเตอร์ตัวนั้นของอีกฝ่ายจะมีคอสต์เป็นเท่าไร	คอสต์ใบนั้นจะกลายเป็น 1
18	P-033	Monkey.D.Luffy	คาแรกเตอร์	[ใช้งาน : เม่น] สามารถนำ คาแรกเตอร์นี้ ไปวางที่ข้างใต้เด็คของเจ้าของ : จั่วการ์ด 1 ใบ.	หากส่งใช้ความสามารถ [ใช้งาน : เม่น] ของการ์ดนี้เมื่อเรามีการ์ดเพียง 1 ใบในเด็ค เราจะเพิ่มเนื่องจากเด็กกลายเป็น 0 ใบหรือไม่	ไม่ เด็คเราจะไม่กลายเป็น 0 และไม่เพิ่ม

	Card No.	Card Name	Card Category	Effect	Question	Answer
19	P-036	Monkey.D.Luffy	คาแรกเตอร์	[เมื่อโจมตี] สามารถนำ โลฟี่ โบนัสสุดของเรา หรือ โบนัสสุดของเรา จำนวน 1 โบนัส เพิ่มขึ้นบนสุ่มือ : ในเทิร์นนี้, หักคาแรกเตอร์นี้ และ สัตว์ของเรา จำนวนไม่เกิน 1 โบนัส, จะมีพาวเวอร์ + 1000.	เราสามารถใช้ "ในเทิร์นนี้, คาแรกเตอร์นี้ และ สัตว์ของเรา จำนวนไม่เกิน 1 โบนัส, จะมีพาวเวอร์ + 1000." เพื่อมอบพาวเวอร์+1000 ให้กับทั้งคาแรกเตอร์นี้ และมอบพาวเวอร์+1000 ให้กับสัตว์ของเราด้วย ได้หรือไม่	ใช่ สามารถทำได้
20	P-036	Monkey.D.Luffy	คาแรกเตอร์	[เมื่อโจมตี] สามารถนำ โลฟี่ โบนัสสุดของเรา หรือ โบนัสสุดของเรา จำนวน 1 โบนัส เพิ่มขึ้นบนสุ่มือ : ในเทิร์นนี้, หักคาแรกเตอร์นี้ และ สัตว์ของเรา จำนวนไม่เกิน 1 โบนัส, จะมีพาวเวอร์ + 1000.	เราสามารถจ่ายค่าคออสต์ซึ่งใช้งานความสามารถ [เมื่อโจมตี] ของการ์ดนี้ ("สามารถนำ โลฟี่ โบนัสสุดของเรา หรือ โบนัสสุดของเรา จำนวน 1 โบนัส เพิ่มขึ้นบนสุ่มือ :") จากนั้นเลือกที่จะไม่ให้คาแรกเตอร์นี้ได้รับพลัง + 1000 ได้หรือไม่	ไม่ได้ ต้องเลือกให้คาแรกเตอร์นี้พาวเวอร์+1000